

### PHỤ LỤC 3

#### Tổng hợp kiến nghị sẽ giải quyết<sup>1</sup>

(Kèm theo Báo cáo số: 43/BC-TTHĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei)

STT	Ý kiến cử tri	Trả lời của UBND huyện
1	<b>Cử tri xã Đắk Plô - Đắk Nhoong-Đắk Man kiến nghị:</b> <i>Hiện nay việc sử dụng lại sách giáo khoa ở các cấp học không còn phù hợp vì vậy con em trong gia đình cũng như các em học sinh ở vùng sâu vùng xa gặp rất nhiều khó khăn (phải mua sách mới ở từng cấp học nhưng điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn). Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ cơ quan chức năng chỉ đạo các trường bố trí thư viên, sách giáo khoa dùng chung để các con em trên địa bàn được mượn và tiếp cận các loại sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ việc học tập.</i>	<p>- Các xã Đắk Nhoong, Đắk Plô và Đắk Man là những xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn (xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi), nên 100% học sinh trên địa bàn 03 xã này đều được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo khoản 4 Điều 18 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP<sup>2</sup>(trừ những em học sinh lưu ban). Học sinh được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. Như vậy, học sinh của 03 xã Đắk Nhoong, Đắk Plô và Đắk Man đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để mua sách giáo khoa hằng năm. Vì thế phụ huynh dùng tiền hỗ trợ này để mua sách giáo khoa, vở viết cho con em mình góp phần tạo điều kiện để học sinh đến trường.</p> <p>- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&amp;ĐT tiến hành hỗ trợ<sup>3</sup> và chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn xây dựng và đầu tư Tủ sách dùng</p>

<sup>1</sup> Kiến nghị đang giải quyết là những kiến nghị mà các cơ quan, đơn vị đang thực hiện trong quá trình xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành (kể cả đã họp bàn giải quyết hoặc ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết) nhưng chưa có kết quả cuối cùng (Điểm c khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum).

<sup>2</sup> Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

<sup>3</sup>Năm học 2022-2023, Phòng GD&ĐT đã hỗ trợ trường TH&THCS xã Đắk Nhoong 23 bộ SGK lớp 6 và 23 bộ lớp 7.

		<p>chung (các loại sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018) để các em học sinh mượn. Các trường đang tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và các em học sinh: Nếu không sử dụng lại bộ sách giáo khoa khi đã học xong thì ủng hộ, quyên góp vào Tủ sách dùng chung của nhà trường (có tuyên dương, khen thưởng). Trường sẽ sử dụng nguồn sách này cho các em học sinh khác có nhu cầu mượn lại để học. Dự kiến cuối năm học 2024-2025 các đơn vị trường học trên địa bàn 03 xã Đăk Nhoong, Đăk Blô và Đăk Man về cơ bản sẽ trang bị đủ số lượng bộ sách giáo khoa theo Chương trình 2018 và nhiều đầu sách có giá trị khác để cho các em học sinh mượn học và đọc.</p>
2	<p><b>Cử tri A Thủy, thôn Long Nang, thị trấn Đăk Gleiz:</b> Đề nghị UBND huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng xem xét lắp đặt biển báo, hoặc gờ giảm tốc tại đoạn đường Hồ Chí Minh (từ cổng chào nhà Rông đi qua cầu khu tái định cư) để cảnh báo cho phương tiện lưu thông khu vực này chú ý, giảm tốc độ đảm bảo an toàn. Vì ở vị trí là đoạn cua, học sinh đi học qua lại và một số tiểu thương buôn bán nông sản nên che khuất tầm nhìn, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cho trẻ em và người dân tại vị trí này là rất cao.</p>	<p>Tuyến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thị trấn Đăk Gleiz tại vị trí cử tri ý kiến thuộc trách nhiệm quản lý của Văn phòng quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu quản lý đường bộ III). Do đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp, tham mưu UBND huyện đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường nêu trên có kế hoạch xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.</p>
3	<p><b>Cử tri Hoàng Văn Minh, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Gleiz:</b> Đề nghị UBND huyện cần có kế hoạch đưa vào quản lý và điều hành hoạt động bến xe liên tỉnh của huyện, bến xe này hoàn thành lâu nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng, vừa gây lãng phí, vừa không quản lý được hoạt động của các nhà</p>	<p>Bến xe huyện Đăk Gleiz (giai đoạn 2) đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình cho đơn vị để đưa vào sử dụng ngày 08 tháng 01 năm 2022. Đơn vị quản lý điều hành Bến xe huyện thường xuyên có</p>

	xe.	<p>01 cán bộ trực, ký Lệnh trước lúc xe xuất bến tuyến Đăk Glei đi Kon Tum (Mỗi ngày từ 12 đến 13 xe ra vào bến để ký lệnh xuất bến không có trường hợp xe đi không ký lệnh).</p> <p>Bến xe huyện Đăk Glei được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum công nhận là bến xe loại 6 (Hiện có 03 hợp tác xã vận tải hành khách đăng ký chạy tuyến (Gồm hợp tác xã Tiên Phong; Tây Nguyên và Đồng Tiến) với số lượng xe đăng ký vận chuyển hành khách tuyến cố định là 19 xe.</p> <p>Nhu cầu hành khách đi ngoài tỉnh trên địa bàn huyện ít nên từ trước tới nay không có hợp tác xã và đơn vị vận tải đăng ký tuyến ngoài tỉnh (Nếu đơn vị vận tải đăng ký tuyến ngoài tỉnh thì phải được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum chấp thuận). Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri Hoàng Văn Minh thôn Đăk Dung là không đúng vì hiện nay bến xe huyện vẫn hoạt động bình thường, không gây lãng phí.</p>
4	<p><b>Cử tri Y Tuyên, thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei:</b> <i>Hiện có 6 hộ dân sinh sống gần sân bóng Thiên Ân (Đoạn từ đường lên nhà ông Hiệu chạy dọc qua sân bóng Thiên Ân) đã có hệ thống trụ điện, tuy nhiên chưa có hệ thống điện công lộ. Đề nghị UBND huyện xem xét mắc điện thấp sáng đoạn đường nói trên để cho bà con thuận tiện đi lại vào buổi tối.</i></p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của Cử tri Y Tuyên. Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, UBND thị trấn Đăk Glei tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng địa điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, xác định có 03 vị trí cần lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng công lộ. Hiện nay, Trung tâm Môi trường &amp; DVĐT đang xây dựng phương án thi công tại vị trí nêu trên. Dự kiến hoàn thành trong</p>

		tháng 6/2023.
5	<b>Cử tri A Hai thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn:</b> Đề nghị Điện lực Đăk Glei lắp đặt cho thôn 5 trụ điện dọc tuyến đường Hồ Chí Minh vì hiện nay một số hộ dân trong thôn ở quá xa trụ điện, nên việc kéo đường dây quá dài không đảm bảo an toàn cho người dân.	Qua khảo sát, khu vực này có khoảng 16 hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, dọc đường Hồ Chí Minh, kéo điện sử dụng cách xa trụ cuối hạ thế sau trạm biến áp Đăk Ba khoảng 200 mét. Điện lực đã đăng ký danh mục đầu tư xây dựng năm 2024, hạng mục: Kéo thêm lưới hạ thế sau TBA Đăk Ba (Văn bản đăng ký số 16/BC-ĐLĐGL ngày 05/01/2023 của Điện lực Đăk Glei V/v lập và đăng ký KH ĐTXD năm 2024). Hiện tại, Công ty Điện lực Kon Tum đang thẩm tra, phê duyệt dự án, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.
6	<b>Cử tri A Thô, thôn Pêng Blong, xã Đăk Long:</b> Đề nghị UBND huyện chỉ đạo điện lực quan tâm lắp thêm công tơ điện. Vì từ vị trí công tơ cũ kéo điện về nhà quá xa nên không đủ điện để phục vụ cho sinh hoạt gia đình.	Qua khảo sát, khu vực cử tri A Thô ý kiến đã được Ngành điện đầu tư xây dựng mới đường dây hạ thế nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri. (Công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum năm 2022; Hạng mục: Xây dựng mới đường dây hạ thế và TBA Dục Lang 2). Hiện tại, đường dây hạ thế đã xây dựng xong, riêng phần trạm biến áp chưa có vật tư, thiết bị (do vướng thủ tục đấu thầu), nên đơn vị thi công (Công ty TNHH MTV Quang Vinh Kon Tum) chưa hoàn thiện được hạng mục công trình. Dự kiến trong quý III/2023 khi có đầy đủ vật tư, thiết bị sẽ giải quyết nhu cầu sử dụng điện cho bà con khu vực.
7	<b>Cử tri A Trời, thôn Mô Mam, xã Đăk Choong:</b> Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei kiểm tra, di dời công tơ điện cho 15 hộ dân trong thôn từ tuyến đường dây cũ sang tuyến đường dây mới để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các hộ sử dụng	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Kon Tum, do Sở Công thương làm chủ đầu tư đã triển khai xây dựng mới 300 mét đường dây hạ thế tại thôn Mô Mam, nhằm đáp ứng nhu

	<i>điện.</i>	<p>cầu sử dụng điện của bà con trong thôn. Năm 2022 tài sản này đã được tạm bàn giao cho ngành điện quản lý vận hành.</p> <p>Hiện tại, Điện lực huyện đã khảo sát, lập phương án, xin vật tư (<i>thùng công tơ, cáp đấu nối lưới hạ thế xuống thùng công tơ, ATM...</i>), đang trình Điện lực tỉnh Kon Tum phê duyệt. Khi có đầy đủ vật tư, sẽ tiến hành chuyển công tơ khách hàng từ lưới cũ sang lưới mới. Dự kiến thực hiện xong trong Quý III/2023.</p>
--	--------------	---